

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๓๐๙.๖/ว ๑๑๓๕๖



กรมการปกครอง

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘

เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด และปลัดกรุงเทพมหานคร

- อ้างถึง ๑. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๙.๑/ว ๒๘๗๕๕ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓  
๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๙.๖/ว ๓๒๓ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  
๓. หนังสือกรมการปกครอง ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๐๙.๖/ว ๑๗๕๕๘ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ตามที่ได้แจ้งมาตรการป้องปรามและแนวทางดำเนินการแก้ไขปัญหากรณีทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ให้จังหวัดและกรุงเทพมหานคร แจ้งกำชับให้อำเภอ สำนักงานเขต เทศบาลและเมืองพัทยา ถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัดไว้ตามนัยหนังสือที่อ้างถึง นั้น

จากสภาพปัญหาในปัจจุบันยังปรากฏว่ามีกรณีการดำเนินการเพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านโดยมิชอบ การทุจริตสวมตัวทำบัตรประจำตัวประชาชนและการจดทะเบียนสมรสโดยมิชอบ ซึ่งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีมูลเชื่อว่าได้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปมีส่วนร่วมรู้เห็นเกี่ยวข้องในลักษณะที่เป็นขบวนการกับกลุ่มผู้กระทำความผิดและดำเนินการโดยมิชอบที่เกิดขึ้นด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาคกรกระทำทุจริตทางทะเบียนที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว จึงได้กำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน แจ้งจังหวัดและกรุงเทพมหานคร เพื่อสั่งการให้อำเภอ สำนักงานเขต เทศบาลและเมืองพัทยา ถือเป็นปฏิบัติโดยเคร่งครัดตามแนวทางดังต่อไปนี้

๑. ให้จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนของสำนักทะเบียนในเขตท้องที่ ในแต่ละสัปดาห์และแต่ละเดือน ว่ามีสถิติข้อมูลมากน้อยผิดปกติหรือในลักษณะที่น่าสงสัยว่าจะเป็นการกระทำทุจริตหรือไม่ อย่างไร หากพบความผิดปกติหรือต้องสงสัย ให้รีบดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมทั้งแจ้งสำนักบริหารการทะเบียนทราบเพื่อพิจารณابันทึกลงสถานภาพบุคคลต้องตรวจสอบ (Caution Sign) ในรายการบุคคลต้องสงสัยในฐานข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ด้วย ทั้งนี้ เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหาย ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวได้อีก ให้จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ปรับย้ายไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนไว้ก่อน

๒. ให้อำเภอ สำนักงานเขต เทศบาล และเมืองพัทยา ตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในโปรแกรมรายงานการปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร ทะเบียนทั่วไป และงานบัตรประจำตัวประชาชน แล้วพิมพ์รายงานผลการปฏิบัติงานดังกล่าวจากระบบคอมพิวเตอร์ เสนอให้นายอำเภอ ผู้อำนวยการเขต ปลัดเทศบาลและปลัดเมืองพัทยาแล้วแต่กรณี เพื่อทราบและพิจารณาว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่ อย่างไร หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานในแต่ละวันเป็นประจำทุกวัน

/ต. กรณี ...

๓. กรณีตรวจพบข้อมูลความผิดปกติ หรือรายการต้องสงสัยจะเป็นการทุจริตทางทะเบียน หรือมีข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ หรือการเสนอข่าวโดยสื่อมวลชน ให้จังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร และอำเภอ สำนักงานเขต เทศบาล หรือเมืองพัทยา ที่เกี่ยวข้องแล้วแต่กรณี เร่งรัดการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว ให้ปรากฏข้อยุติโดยเร็ว หากพบเป็นการทุจริตทางทะเบียนราษฎร หรือดำเนินการโดยมิชอบในรายการบุคคลใด ให้นำทะเบียนสิ่งระงับความเคลื่อนไหวทางทะเบียนและจำหน่ายรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน โดยต้องถือปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดทุกขั้นตอน แต่หากรายการที่ถูกสวมตัว ทางทะเบียนยังมีตัวตนอยู่จริง ต้องรีบดำเนินการแก้ไขปัญหา (เยียวยา) ปรับปรุงแก้ไขรายการที่ถูกต้องคืน ให้แก่เจ้าของรายการที่แท้จริงทันที ทั้งนี้ ในการดำเนินการทางคดีอาญาและทางวินัยต้องเร่งรัดติดตามการ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปโดยรวดเร็วและเด็ดขาดกับผู้กระทำผิดทุกคนในทุกข้อหาความผิด ที่ปรากฏ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๐๙.๖/ว ๓๒๓ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

๔. ให้จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบขยายผลร่วมกับอำเภอ สำนักงานเขต เทศบาลหรือ เมืองพัทยา ที่เกิดเหตุกระทำทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหากรณีทุจริตที่เกิดขึ้น ดังกล่าวและต้องดำเนินการทางทะเบียน ทางคดีอาญาและทางวินัยกับผู้กระทำผิดให้ครบถ้วนในทุกกระทงทุกกรณี ความผิดที่ปรากฏ

๕. สรุปผลการดำเนินการ ตามข้อ ๓ และข้อ ๔ พร้อมความเห็นและหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้อง แจ้งให้กรมการปกครองทราบทุกระยะจนกว่าจะเป็นที่สุด

อนึ่ง หากปรากฏว่ามีการทุจริตทางทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเป็นจำนวนมาก หรือมีพฤติการณ์กระทำผิดในลักษณะที่เป็นขบวนการและมีเจ้าหน้าที่ของสำนักทะเบียนเกี่ยวข้อง เกิดขึ้นใน ท้องที่ใด ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป จะถือว่าเป็นความประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการของ ผู้บังคับบัญชาในการกำกับดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานของอำเภอ สำนักงานเขต เทศบาล และเมืองพัทยา ผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับจะต้องร่วมรับผิดชอบกับกรณีที่เกิดขึ้นดังกล่าวตามควรแก่กรณีด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายดลเดช พัฒนรัฐ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมการปกครอง

สำนักบริหารการทะเบียน  
ส่วนป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
การทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน  
โทร. ๐-๒๗๙๑-๗๒๒๒-๓